



คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอักษรศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโท Master of Arts และระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy สาขาการบริหารการศึกษาจาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐ ด้วยความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ท่านได้รับ คือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ทูตยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศ คือ Grand Decoration of Honour in Gold with Star จากสาธารณรัฐออสเตรีย

ด้านการบริหารการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการศึกษาระดับชาติมายาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๔๔ ปี อาทิ เลขาธิการและรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกรรมธิการการศึกษาและวัฒนธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้สร้างสรรค์ให้กับวงการศึกษาไทย คือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่านได้ผลักดันให้มีการจัดการศึกษาระบบทางไกลในระดับอุดมศึกษา และต่อมาเมื่อได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการให้มหาวิทยาลัยแห่งนั้นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศ อีกทั้งได้เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นกรรมการสมาคมและมูลนิธิทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง รวมถึงสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย และสภาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ได้สร้างผลงานทางวิชาการทั้งงานวิจัย ตำรา และบทความทางการศึกษา รวมกว่า ๗๕ เรื่อง เมื่อท่านตัดสินใจยุติบทบาททางการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ยังสานต่อหน้าที่ด้านการศึกษามาจนถึงปัจจุบันหลายด้าน อาทิ เป็นกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ๖ สถาบัน รวมทั้งยังทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาการบรรยายและปาฐกถาพิเศษ ให้ความรู้แก่เยาวชนอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ด้วยความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวว่า “ผมเป็นครูโดยอาชีพ ตั้งใจและรักที่จะเป็นครู ในปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้หยุดสอนและจะไม่หยุดสอน ผมมีความสุขสนุกกับการทำงานตรงจุดนี้ ผมไม่เคยท้อแท้เพราะเห็นว่างานที่ทำงานสร้างความเจริญให้สังคม ให้แก่วงการศึกษาไทยได้ และด้วยการศึกษาตัวเองจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทุกอย่าง ดังนั้น ถ้าการศึกษาไม่ดี เราจะไม่สามารถพัฒนาคนได้”

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักการศึกษาที่ดีเด่นยอดเยี่ยม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาวงการการศึกษาของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยคุณประพฤติปฏิบัติที่ก่อปรด้วยคุณธรรม

จริยธรรม เป็นหลักในการทำงานที่ยึดมั่นเสมอมา โดยถือว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามยิ่งของวงการศึกษารวมทั้งประเทศไทย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคริสเตียนสมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีมติสภา ม.ค.ต. ที่ ๕๐/๒๕๕๐ อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมศักดิ์ประภทวิชากการ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

